



**รายงานผลการดำเนินงาน**  
**ตามแผนปฏิบัติราชการกองการศึกษา น่าน**  
**ประจำปี งบประมาณ 2567**

จัดทำโดย กองการศึกษาน่าน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

## บทสรุปผู้บริหาร

แผนยุทธศาสตร์กองการศึกษา นาน ๖ ปี ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙ ได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรกองการศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านความร่วมมือร่วมใจระดมสมองจัดทำขึ้น เพื่อนำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่แผนการปฏิบัติ ใช้เป็นทิศทางในการปฏิบัติงานของกองการศึกษาประจำทุกปี ภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คือ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งล้านนา” กองการศึกษาจึงกำหนดวิสัยทัศน์ว่า “สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาและบริการการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ สู่ชุมชน สังคมอย่างมีคุณภาพ” กองการศึกษาจัดภารกิจดำเนินการดำเนินงานออกเป็นยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน กลยุทธ์ ๕ กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ ๕ ตัวบ่งชี้ดังนี้

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัยเพื่อการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ศตวรรษที่ ๒๑

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพของมหาวิทยาลัย

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ สนับสนุนโครงการหรือหลักสูตรที่เชื่อมโยงกับอาชีพ

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒** สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมีอาชีพ เพื่อสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

สำหรับการยก ระดับ ชุมชน สังคม ประเทศ

กลยุทธ์ที่ ๒.๑ สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย เพื่อ

สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มที่ ๒ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ สนับสนุน ส่งเสริมด้านการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการดำเนินงานวิจัยและบริการวิชาการ

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓** สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศ

กลยุทธ์ที่ ๓.๑ สนับสนุนการปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาล

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔** สนับสนุน ส่งเสริมการส่งเสริมสังคมภาคีเครือข่าย ยกกระดับศักยภาพสังคมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งล้านนาให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการ

กลยุทธ์ที่ ๔.๑ สนับสนุน การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตให้สังคมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ สนับสนุน ส่งเสริมเพื่อสร้างความเป็นเลิศของกลุ่มความเชี่ยวชาญให้ไปสู่เป้าหมาย

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕** สนับสนุน ส่งเสริมการสืบสาน รักษา ต่อยอด ปรัชญาและศาสตร์พระราชารักษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ ๕.๑ ส่งเสริมและพัฒนาชุมชน สืบสาน รักษา ต่อยอด ปรัชญาและศาสตร์พระราชารักษา ด้วยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมจากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ สนับสนุนการเพิ่มจำนวนสื่อองค์ความรู้ของภูมิปัญญา ทนทางวัฒนธรรม ทรัพยากร และปราชญ์ชุมชนของ

ล้านนา

กองการศึกษาได้วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม(SWOT Analysis) เพื่อใช้ในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด พบว่ากองการศึกษามีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานและความรับผิดชอบต่อตนเองและหน้าที่ มีประสบการณ์การปฏิบัติงานและการนำระเบียบข้อบังคับมาใช้ในการปฏิบัติงาน มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน เกิดการบูรณาการงานภายในกองและงานภายนอกกอง การศึกษา รวมทั้งงานเครือข่ายหน่วยงานภายนอกซึ่งสร้างโอกาส(Opportunities) ให้เกิดความร่วมมือกับ

เครือข่ายภายนอกเข้มแข็งและสนับสนุนภาระกิจงานบริการวิชาการ งานหาตัวป้อนโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและเครือข่าย เครือข่ายและหน่วยงานสนับสนุนสร้างโอกาสให้ได้รับงบประมาณและตัวป้อนเพิ่มขึ้น

กองการศึกษามีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 17 คน (ข้าราชการ 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 10 คน พนักงานราชการ 2 คน ลูกจ้างจ้างเหมา 4 คน) และมีอัตราที่ใกล้เกษียณอายุราชการ 2 อัตรา(เกษียณปี 2567 1อัตรา เกษียณปี 2569 1 อัตรา) มีงานภายใต้ความรับผิดชอบของกองการศึกษา 3 งาน ได้แก่ งานวิชาการ งานวิจัยและบริการวิชาการ(8 คน) งานกิจการนักศึกษา(4 คน) งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (4 คน) งานประสานงานและรับนโยบายจากสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองพัฒนานักศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สถาบันวิจัยและเทคโนโลยีเกษตร สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย และสำนักบริหารงานเขตพื้นที่ เห็นได้ว่าภาระงานกับจำนวนพนักงานไม่สอดคล้องกัน มีจำนวนนักศึกษาที่ให้บริการทั้งสิ้น 888 คน(ข้อมูล ณ 8 สิงหาคม 2566) จำนวนนักศึกษาแยกเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 283 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 286 คน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 319 คน เฉพาะนักศึกษาผู้ยืมกองทุนเพื่อการศึกษา มี 200 คน

กองการศึกษาตระหนักถึงการวางแผนอนาคต การนำแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลงานของบุคลากร ของกอง การปรับปรุงแผนและปรับปรุงการปฏิบัติงาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยทำแผนผ่านการเห็นชอบจากสมาชิกของกองการศึกษาและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน และเป็นแผนที่มุ่งเน้นการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของกองการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและมหาวิทยาลัยต่อไป

กองการศึกษาน่าน

นางนลัทพร คูหา

## สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
ส่วนที่ 1	5
เหตุผลความเป็นมาของการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน	5
ความสอดคล้องเชื่อมโยงของแผน	5
เป้าหมายและตัวชี้วัด และ ผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผน	9
กลไกบริหารจัดการในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน	17
ส่วนที่ 2	22
สถานการณ์ที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2567	22
ส่วนที่ 3	23
ภาคผนวก	23
ภาพรวมการประเมินผลการดำเนินงาน	24

## ส่วนที่ 1

### เหตุผลความเป็นมาของการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน

กองการศึกษาผ่าน กำหนดวิสัยทัศน์ “สนับสนุน ส่งเสริม การจัดการศึกษาและบริการการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ สู่มุมชน สังคมอย่างมีคุณภาพ” และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผ่านเพื่อได้ทราบถึงผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ โดยให้มีสาระสำคัญเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผ่าน ต่อไป

### ความสอดคล้องเชื่อมโยงของแผน

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์และแผนงานด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580)	แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560) – 2579)	แผนยุทธศาสตร์และแผนงานด้านการ อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. 2566 – 2570)	แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา (พ.ศ. 2566 – 2570)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้	ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขันและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนพร้อมสู่นาคต	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัยเพื่อการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ศตวรรษที่ 21  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมีอาชีพ เพื่อสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ สำหรับการยกระดับ ชุมชน สังคม ประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถแก้ไขปัญหาท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสังคมภาคีเครือข่าย ยกระดับศักยภาพสังคมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งล้านนาให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้าที่ก้าวหน้าล้ำยุค เพื่อสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากำลังคนสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสืบสาน รักษา ต่อยอด อนุรักษ์ และ ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน	ยุทธศาสตร์กองการศึกษา	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัยเพื่อการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ศตวรรษที่ 21	ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัยเพื่อการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ศตวรรษที่ 21	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมืออาชีพเพื่อสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ สำหรับการยก ระดับ ชุมชน สังคม ประเทศ	ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ สำหรับการยก ระดับ ชุมชน สังคม ประเทศ	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศ	ยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศ	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสังคมภาคีเครือข่าย ยกระดับศักยภาพสังคมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งล้านนาให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการ	ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุน ส่งเสริมการส่งเสริมสังคมภาคีเครือข่าย ยกระดับศักยภาพสังคมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งล้านนาให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการ	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสืบสาน รักษา ต่อยอด ปรัชญาและศาสตร์พระราชารักษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ 5 สนับสนุนการสืบสาน รักษา ต่อยอด ปรัชญาและศาสตร์พระราชารักษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	
ยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน	ยุทธศาสตร์กองการศึกษา	กลยุทธ์ของกองศึกษาน่าน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัยเพื่อการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ศตวรรษที่ 21	ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัยเพื่อการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ศตวรรษที่ 21	กลยุทธ์ที่ 1.4 สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้ที่ 16 สนับสนุนโครงการหรือหลักสูตรที่เชื่อมโยงกับอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ สำหรับการยกระดับ ชุมชน สังคม ประเทศ	ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ สำหรับการยกระดับ ชุมชน สังคม ประเทศ	กลยุทธ์ที่ 2.1 สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย เพื่อสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มที่ 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตัวบ่งชี้ที่ 1 สนับสนุน ส่งเสริมด้านการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการดำเนินงานวิจัยและบริการวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศ	ยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศ	กลยุทธ์ที่ 3.1 สนับสนุนการปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาล ตัวบ่งชี้ที่ 26 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสังคมภาคีเครือข่าย ยกระดับศักยภาพสังคมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งล้านนาให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการ	ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุน ส่งเสริมการส่งเสริมสังคมภาคีเครือข่าย ยกระดับศักยภาพสังคมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งล้านนาให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการ	กลยุทธ์ที่ 4.1 สนับสนุน การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตให้สังคมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตัวบ่งชี้ที่ 2 สนับสนุน ส่งเสริมเพื่อสร้างความเป็นเลิศของกลุ่มความเชี่ยวชาญให้ไปสู่เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสืบสาน รักษา ต่อยอด ปรัชญาและศาสตร์พระราชารักษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ 5 สนับสนุน ส่งเสริมการสืบสาน รักษา ต่อยอด ปรัชญาและศาสตร์พระราชารักษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาชุมชน สืบสาน รักษา ต่อยอด ปรัชญาและศาสตร์พระราชารักษา ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้ที่ 41 สนับสนุนการเพิ่มจำนวนสื่อองค์ความรู้ของภูมิปัญญา ทูตทางวัฒนธรรม ทรัพยากร และปราชญ์ชุมชนของล้านนา

## เป้าหมายและตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	ตัวชี้วัด(KPI) = ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ต่อปี
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัยเพื่อการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ศตวรรษที่ 21</b>			
<b>กลยุทธ์ที่ 1.4</b> สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพของมหาวิทยาลัย			
<b>เป้าหมาย :</b> การพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพของ มทร. ลำปาง ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ ถึงคุณภาพของนักศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบที่เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม			
<b>ตัวบ่งชี้ที่ 16</b> สนับสนุนโครงการหรือหลักสูตรที่เชื่อมโยงกับอาชีพ			
	1-17 โครงการพัฒนากำลังคนร่วมกันระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาและวิทยาลัยเทคนิคในพื้นที่สร้างหลักสูตรต่อเนื่องแบบไร้รอยต่อ	โครงการ	1
	2 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก	โครงการ	1
	3 โครงการกิจกรรมนักศึกษาส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิตและนักศึกษบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ด้าน	โครงการ	1
	4 โครงการพัฒนาและบริกรงานวิทยบริการ	โครงการ	1
	5 โครงการพัฒนาและบริกรงานห้องสมุด	โครงการ	1
	6 โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์	โครงการ	1
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมีอาชีพ เพื่อสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ สำหรับการยก ระดับ ชุมชน สังคม ประเทศ</b>			
<b>กลยุทธ์ที่ 2.1</b> สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย เพื่อสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มที่ 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม			
<b>เป้าหมาย :</b> มทร. ลำปาง มีระบบสนับสนุนด้านการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่พร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากร			
<b>ตัวบ่งชี้ที่ 1</b> สนับสนุน ส่งเสริมด้านการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการดำเนินงานวิจัยและบริการวิชาการ			
	1-1 โครงการขยายผลหน่วยงานร่วมดำเนินงานหรือศูนย์อำนวยความสะดวกทั้ง 6 จังหวัด เพื่อเชื่อมหน่วยงานที่รับผิดชอบ Talent Mobility, Talent Resource Management , Innovation and technology assistance program และงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์	โครงการ	1
	2 โครงการสนับสนุน ส่งเสริมและติดตามงานวิจัย	โครงการ	1
	3 โครงการสนับสนุน ส่งเสริมและติดตามงานบริการวิชาการ	โครงการ	1
	4 โครงการสนับสนุน ส่งเสริมและติดตามอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	โครงการ	1
	5 โครงการสนับสนุน ส่งเสริมและติดตามกิจกรรมคสึนิตเทคโนโลยี	โครงการ	1
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศ</b>			
<b>กลยุทธ์ที่ 3.1</b> สนับสนุนการปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาล			
<b>เป้าหมาย :</b> เพื่อการปรับปรุงกลไกการบริหารองค์กรให้มีธรรมาภิบาล เปิดโอกาสให้ประชาคมภายในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทุกขั้นตอน			
<b>ตัวบ่งชี้ที่ 26</b> การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)			
	1-22 ปรับปรุงอาคารกองการศึกษา	โครงการ	1
	2 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกองการศึกษา	โครงการ	1
	3 โครงการประชุมกองการศึกษา	โครงการ	1
	4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	โครงการ	1

<p>ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุน การส่งเสริมสังคมภาคีเครือข่าย ยกระดับศักยภาพสังคมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งล้านนาให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการ</p> <p>กลยุทธ์ที่ 4.1 สนับสนุน การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตให้สังคมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม</p> <p>เป้าหมาย : 1) เพื่อพัฒนาชุมชนและอุตสาหกรรมด้วยองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย</p>			
<p>ตัวบ่งชี้ที่ 2 สนับสนุน ส่งเสริมเพื่อสร้างความเป็นเลิศของกลุ่มความเชี่ยวชาญให้ไปสู่เป้าหมาย</p>			
	1 โครงการ RMUTL ขยายผล จาก อว. ส่วนหน้า U2T หรือ คลินิกเทคโนโลยี	โครงการ	1
<p>ยุทธศาสตร์ที่ 5 สนับสนุน ส่งเสริมการสืบสาน รักษา ต่อยอด ปรัชญาและศาสตร์พระราชารักษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน</p> <p>กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาชุมชน สืบสาน รักษา ต่อยอด ปรัชญาและศาสตร์พระราชารักษา ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย</p> <p>เป้าหมาย : ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ</p>			
<p>ตัวบ่งชี้ที่ 41 สนับสนุนการเพิ่มจำนวนสื่อองค์ความรู้ของภูมิปัญญา ทนทางวัฒนธรรม ทรัพยากร และปราชญ์ชุมชนของล้านนา</p>			
	1-10 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	โครงการ	1
	2-11 โครงการจิตอาสาการปลูกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	โครงการ	1
	3 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	1





ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1											
โครงการ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ	ผลสำเร็จ		แผนงาน	แผนเงิน		ดำเนินการไตรมาสที่			
			เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ		เวลาทำงาน	งบแผ่นดิน	งบรายได้	1	2	3
1. โครงการพัฒนากำลังคนร่วมกันระหว่างวิทยาลัย-เทคนิคในพื้นที่สร้างหลักสูตรต่อเนื่องแบบไร้รอยต่อ	จำนวนหลักสูตรต่อเนื่องแบบไร้รอยต่อ 1 หลักสูตร	ดำเนินการโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์	7 หลักสูตร	ลดเวลาเรียนของนักศึกษา	12 เดือน	0	0				/
2. โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา	80 % ของอาจารย์ที่ปรึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-	-			/	
3. โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก	เป้ารับนักศึกษาใหม่ 300 คน	รับนักศึกษาใหม่ 266 คน	น้อยกว่าเป้า	นศ.รายงานตัว	4 เดือน	0	60,000	/	/		
โครงการส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิตและนักศึกษาบัณฑิตที่พึงประสงค์5ด้าน กิจกรรมอบรมจริยธรรม กิจกรรมประกันอุบัติเหตุ กิจกรรมบำรุงรักษานักศึกษา กิจกรรมของนักศึกษา กิจกรรมเสื่อกิจกรรม กิจกรรมยินดีที่บัณฑิต กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมแข่งกีฬาชมงคล กิจกรรมบริการสุขภาพ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา	ร้อยละ 80 % ของนักศึกษาผ่านการส่งเสริมทักษะการจัดการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัยเพื่อการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ศตวรรษที่ 21	สามารถดำเนินการครบทุกกิจกรรม	12 กิจกรรม	นศ.เข้าร่วมแต่ละกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 85	12 เดือน		1,440,000			/	/
โครงการพัฒนาและบริการงานห้องสมุด	ครูภัณฑ์	ครูภัณฑ์	ได้ตามคำขอ	มีบริการ	ไตรมาส 4						/
โครงการพัฒนาและบริการงานวิทยบริการ	ครูภัณฑ์	ครูภัณฑ์	ได้ตามคำขอ	มีบริการ	ไตรมาส 4						/
โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์	ทุนการศึกษา	ทุนการศึกษา	30 ทุน	ลดค่าใช้จ่ายของนักศึกษา	12 เดือน						/

**เป้าหมายและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์**

<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมีอาชีพ เพื่อสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ สำหรับการยก ระดับ ชุมชน สังคม ประเทศ</b> <b>กลยุทธ์ที่ 2.1 สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย เพื่อสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มที่ 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม</b> <b>เป้าหมาย : มทร. ล้านนา มีระบบสนับสนุนด้านการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่พร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากร</b>											
<b>ตัวบ่งชี้ 1. สนับสนุน ส่งเสริมด้านการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการดำเนินงานวิจัยและบริการวิชาการ</b>											
โครงการ	ตัวชี้วัด	วัตถุประสงค์	ผลสำเร็จ		แผนงาน	แผนเงิน		ระยะเวลาดำเนินการ ไตรมาสที่			
			เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ		งบแผ่นดิน	งบรายได้	1	2	3	4
1 โครงการขยายผลหน่วยงานร่วมดำเนินงานหรือศูนย์ อำนวยความสะดวกทั้ง 6 จังหวัด เพื่อเชื่อมหน่วยงานที่ รับผิดชอบ Talent Mobility, Talent Resource Management , Innovation and technology assistance program และงานทรัพย์สินและสิทธิ ประโยชน์(นโยบาย)	จำนวนโครงการสนับสนุน ส่งเสริมด้านการวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน การดำเนินงานวิจัยและ บริการวิชาการ 4 โครงการ				12 เดือน			/	/	/	/
2 โครงการสนับสนุน ส่งเสริมและติดตามงานวิจัย					1 เดือน					/	
3 โครงการสนับสนุน ส่งเสริมและติดตามงานบริการวิชาการ					1 เดือน					/	
4 โครงการสนับสนุน ส่งเสริมและติดตามอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ					1 เดือน					/	
5 โครงการสนับสนุน ส่งเสริมและติดตามกิจกรรมคลินิก เทคโนโลยี					1 เดือน					/	

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2											
โครงการ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ	ผลสำเร็จ		แผนงาน	แผนเงิน		ดำเนินการไตรมาสที่			
			เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ		เวลาทำงาน	งบแผ่นดิน	งบรายได้	1	2	3
1 โครงการขยายผลหน่วยงานร่วมดำเนินงานหรือศูนย์ อำนวยความสะดวกทั้ง 6 จังหวัด เพื่อเชื่อม หน่วยงานที่รับผิดชอบ Talent Mobility, Talent Resource Management , Innovation and technology assistance program และงาน ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์(นโยบาย)	จำนวนโครงการสนับสนุน ส่งเสริมด้านการวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน การดำเนินงานวิจัยและบริการ วิชาการ 4 โครงการ	ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยฯ ล้านนา			12 เดือน			/	/	/	/
2 โครงการสนับสนุน ส่งเสริมและติดตามงานวิจัย	จำนวน 1 โครงการ	ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยฯ ล้านนา	ติดตาม งานวิจัยปี 66,67	งานวิจัยแล้ว เสร็จตาม กำหนดทุก โครงการ	1 เดือน					/	
3 โครงการสนับสนุน ส่งเสริมและติดตามงานบริการ วิชาการ	จำนวน 1 โครงการ	ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยฯ ล้านนาและ อว.	ติดตามงาน บริการปี 67	งานบริการ แล้วเสร็จตาม กำหนดทุก โครงการ	1 เดือน					/	
4 โครงการสนับสนุน ส่งเสริมและติดตามอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	จำนวน 1 โครงการ	ดำเนินการโดย อพ.สธ.(ลำปาง)	ติดตามงาน อพ.สธ. ปี 67	งาน อพ.สธช แล้วเสร็จตาม กำหนดทุก โครงการ	1 เดือน					/	
5 โครงการสนับสนุน ส่งเสริมและติดตามกิจกรรม คลินิกเทคโนโลยี	จำนวน 1 โครงการ	ดำเนินการโดย สป.อว.	ติดตามงาน คลินิกเทคโนโลยี. ปี 67	งาน คลินิก เทคโนโลยีแล้ว เสร็จตาม กำหนดทุก โครงการ	1 เดือน					/	

## เป้าหมายและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศ											
กลยุทธ์ที่ 3.1 สนับสนุนการปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาล											
เป้าหมาย : เพื่อการปรับปรุงกลไกการบริหารองค์กรให้มีธรรมาภิบาล เปิดโอกาสให้ประชาคมภายในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทุกขั้นตอน											
โครงการ	ตัวชี้วัด	วัตถุประสงค์	ผลสำเร็จ		แผนงาน	แผนเงิน		ระยะเวลาดำเนินการ ไตรมาสที่			
			เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ		งบแผ่นดิน	งบรายได้	1	2	3	4
1 ปรับปรุงอาคารกองการศึกษา	จำนวนโครงการ/กิจกรรม				12 เดือน	5 ล้าน		/			
2 โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาบุคลากรและทบทวนแผนกองการศึกษา - กิจกรรมอบรมจรรยาบรรณ - กิจกรรมสัมมนาปฏิบัติการทบทวนแผน	สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศ				6 เดือนครั้ง	20000		/			/
3 โครงการประชุมกองการศึกษา					2 เดือนครั้ง	0		/	/	/	/
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา - กิจกรรม KM /3 ประเภท - กิจกรรมความเสี่ยง / 1 เรื่อง - กิจกรรมตรวจประเมิน /หน่วย					7ครั้ง/6เดือน	10000		/	/	/	/

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 3													
โครงการ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ	ผลสำเร็จ		แผนงาน	แผนเงิน		ดำเนินการ ไตรมาสที่					
			เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ		เวลาทำงาน	งบแผ่นดิน	งบรายได้	1	2	3	4	
1 ปรับปรุงอาคารกองการศึกษา	จำนวนโครงการ/กิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนา ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศ	ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ											
2 โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาบุคลากรและทบทวนแผนกองการศึกษา - กิจกรรมอบรมจรรยาบรรณ - กิจกรรมสัมมนาปฏิบัติการทบทวนแผน	กิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์	ปีงบประมาณ 2567 ดำเนินการแล้ว	1 กิจกรรม	ปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น	1 เดือน	14,000		/					
3 โครงการประชุมกองการศึกษา	จำนวนครั้งของการประชุม	4 ครั้ง/ปี ผลการปฏิบัติควรประชุมทุกเดือน	จำนวนครั้ง	พัฒนาการปฏิบัติงานด้วยการสื่อสาร	12 เดือน	0		/		/			
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา - กิจกรรม KM /3 ประเภท - กิจกรรมความเสี่ยง / 1 เรื่อง - กิจกรรมตรวจประเมิน /หน่วย	ดำเนินการครบทั้ง 3 กิจกรรม	- กิจกรรม KM ทั้ง 3 ประเภท ผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัล - กิจกรรมความเสี่ยงของกองไม่สามารถนำมาเป็นความเสี่ยงของสถาบันได้ - กิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพของกองได้รับคะแนน มากกว่า 1 คะแนน ควรมีกระบวนการและรูปแบบนำเสนอที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น	3 กิจกรรม	ได้รับรางวัล	12 เดือน	9,000		/	/	/	/	/	/
			1 กิจกรรม	ได้ข้อปฏิบัติ	12 เดือน	0		/	/	/	/	/	/
			1 กิจกรรม	ได้ข้อปฏิบัติ	12 เดือน	0		/	/	/	/	/	/

**เป้าหมายและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์**

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุน การส่งเสริมสังคมภาคีเครือข่าย ยกระดับศักยภาพสังคมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งล้านนาให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการ**

**กลยุทธ์ที่ 4.1** สนับสนุน การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตให้สังคมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เป้าหมาย : 1) เพื่อพัฒนาชุมชนและอุตสาหกรรมด้วยองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดที่ 2 สนับสนุน ส่งเสริมเพื่อสร้างความเป็นเลิศของกลุ่มความเชี่ยวชาญให้ไปสู่เป้าหมาย

โครงการ	ตัวชี้วัด	วัตถุประสงค์	ผลสำเร็จ		แผนงาน	แผนเงิน		ระยะเวลาดำเนินการ ไตรมาสที่			
			เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ		เวลาทำงาน	งบแผ่นดิน	งบรายได้	1	2	3
1 โครงการ RMUTL ขยายผล จาก อว. ส่วนหน้า U2T หรือ คลินิกเทคโนโลยี(งานนโยบาย)	จำนวนโครงการสนับสนุน การส่งเสริมสังคมภาคีเครือข่าย ยกระดับศักยภาพสังคมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งล้านนาให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการ						20000			/	

**ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4**

โครงการ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ	ผลสำเร็จ		แผนงาน	แผนเงิน		ดำเนินการไตรมาสที่			
			เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ		เวลาทำงาน	งบแผ่นดิน	งบรายได้	1	2	3
1 โครงการ RMUTL ขยายผล จาก อว. ส่วนหน้า U2T หรือ คลินิกเทคโนโลยี(งานนโยบาย)	จำนวนโครงการสนับสนุน การส่งเสริมสังคมภาคีเครือข่าย ยกระดับศักยภาพสังคมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งล้านนาให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการ	ไม่ได้ดำเนินการใด									

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 สนับสนุน ส่งเสริมการสืบสาน รักษา ต่อยอด ปรัชญาและศาสตร์พระราชารักษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน**

กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาชุมชน สืบสาน รักษา ต่อยอด ปรัชญาและศาสตร์พระราชารักษา ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย

เป้าหมาย : ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ตัวชี้วัด 41 สนับสนุนการเพิ่มจำนวนสื่อองค์ความรู้ของภูมิปัญญา ทูทางวัฒนธรรม ทรัพยากร และปราชญ์ชุมชนของล้านนา

โครงการ	ตัวชี้วัด	วัตถุประสงค์	ผลสำเร็จ		แผนงาน	แผนเงิน		ระยะเวลาดำเนินการ ไตรมาสที่			
			เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ		เวลาทำงาน	งบแผ่นดิน	งบรายได้	1	2	3
1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2. โครงการจิตอาสาการปลูกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 3. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม - กิจกรรมแข่งเรือ - กิจกรรมวันสถาปนา - กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา	จำนวนโครงการสนับสนุน การส่งเสริมสังคมภาคีเครือข่าย	ยกระดับศักยภาพสังคมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งล้านนาให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการ			12เดือน	200000		/	/	/	/
					1วัน			/			
					30วัน	60000				/	
					1วัน					/	
					1วัน						/

**ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 5**

โครงการ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ	ผลสำเร็จ		แผนงาน	แผนเงิน		ดำเนินการไตรมาสที่					
			เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ		เวลาทำงาน	งบแผ่นดิน	งบรายได้	1	2	3	4	
1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2. โครงการจิตอาสาการปลูกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 3. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม - กิจกรรมแข่งเรือ - กิจกรรมวันสถาปนา - กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา	จำนวนโครงการสนับสนุน การส่งเสริมสังคมภาคีเครือข่าย	ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูลรายงาน		12 เดือน	/		/	/	/	/		
			ยกระดับศักยภาพสังคมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งล้านนาให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการ	ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	1 กิจกรรม	รู้จักสามัคคี	1 วัน	0				/	
					3 กิจกรรม	รักษาและสืบสานประเพณีอันดีงามขององค์กร	4 เดือน	60,000				/	/



กลไกบริหารจัดการในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

ปฏิทินกิจกรรมสำนักงานกองการศึกษา		2566			2567								หมายเหตุ	
		ตค.	พย	ธค.	มค.	กพ	มีค.	เมย	พค	มิย.	กค.	สค.		กย.
	ประชุมจัดทำแผนกองศึกษานาน													ดำเนินการแล้วไม่เป็นตามแผน
	เผยแพร่แผนกองการศึกษา													อยู่ระหว่างดำเนินการบน Web
	ติดตามผลการดำเนินโครงการ													รับงบประมาณจากภายนอก
	ทบทวนแผนการดำเนินงาน													ดำเนินการแล้วไม่เป็นตามแผน
	ประชุมงานประจำเดือนกองการศึกษา													ดำเนินการแล้วไม่เป็นตามแผน
	โครงการทำบุญกองการศึกษา													ดำเนินการแล้วไม่เป็นตามแผน
	โครงการรดน้ำดำหัวปีใหม่เมือง													ดำเนินการแล้ว
	โครงการพัฒนาบุคลากรกองศึกษานาน													ดำเนินการแล้วไม่เป็นตามแผน
	ประชุมเตรียมรับเปิดภาคเรียน													ดำเนินการแล้ว
	จัดเตรียมข้อมูล ส่งคำขอของงบประมาณ													ดำเนินการแล้วไม่เป็นตามแผน
	จัดหาและเตรียมข้อมูล หาตัวป้อน													ดำเนินการแล้วไม่เป็นตามแผน
	จัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก													ดำเนินการแล้วไม่เป็นตามแผน
<b>หมายเหตุ</b>														
	ข้อควรปรับปรุง ควรมีการจัดประชุมเป็นประจำทุกเดือน													
	ข้อควรปรับปรุง การปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มเวลาปฏิบัติราชการ(ลดการขาดลามาสาย)													
	ข้อควรปรับปรุง ควรจัดพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานและพื้นที่รับฟังข้อคิดเห็นผู้รับบริการ													

ปฏิทินกิจกรรมงานกิจการนักศึกษา		2566			2567								หมายเหตุ	
		ตค.	พย	ธค.	มค.	กพ	มีค.	เมย	พค	มิย.	กค.	สค.		กย.
	กิจกรรมแข่งเรือ จ.น่าน													อยู่ระหว่างดำเนินการ
	งานสลากภัต,งานกฐิน													ดำเนินการแล้ว
	โครงการแข่งกีฬา มทร.ล้านนา													ดำเนินการแล้ว
	โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา													ดำเนินการแล้ว
	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปีสุดท้าย													ดำเนินการแล้ว
	โครงการจัดทำเสื้อนักศึกษา													ดำเนินการแล้ว
	โครงการงานประกันอุบัติเหตุ													ดำเนินการแล้ว
	โครงการตรวจสอบสุขภาพนักศึกษาใหม่													ดำเนินการด้วยตนเอง
	โครงการอบรมจริยธรรม													ดำเนินการแล้ว
	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่													ดำเนินการแล้ว
	โครงการราชมงคลบ้านหลังที่สอง													ดำเนินการแล้ว
	โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา													ดำเนินการแล้ว
	โครงการวิ่งเดินขึ้นพระธาตุแช่แห้ง													ดำเนินการแล้ว
	โครงการเทียนพรรษา													ดำเนินการแล้ว
	โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัย													ดำเนินการแล้ว
หมายเหตุ														

ปฏิทินกิจกรรมงานวิทยบริการ		2566			2567								หมายเหตุ		
		ตค.	พย	ธค.	มค.	กพ	มีค.	เมย	พค	มิย.	กค.	สค.		กย.	
	ควบคุมดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก														ดำเนินการแล้ว
	งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ่วง														ดำเนินการแล้ว
	ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์														ดำเนินการแล้ว
	งานซ่อมบำรุงเครือข่าย/วางแผนการซ่อมบำรุง														ดำเนินการแล้ว
	งานบริการศูนย์คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา คณาจารย์														ดำเนินการแล้ว
	ตรวจเช็คความพร้อมของอุปกรณ์ก่อนเปิดภาคเรียน														ดำเนินการแล้ว
	งานบริการคอมพิวเตอร์คืนคว้านอกเวลาเรียน														ดำเนินการแล้ว
	งานพัฒนาและดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัย														ดำเนินการแล้ว
	งานบริการให้ยืม/ให้คำปรึกษาการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์														ดำเนินการแล้ว
	งานโครงการสนับสนุนสารสนเทศและห้องสมุด														ดำเนินการแล้ว
	งานบริการห้องสมุด นักศึกษา คณาจารย์ บุคคลภายนอก														ดำเนินการแล้ว
	งานจัดทำคำขอของงบประมาณโครงการวิทยบริการ														ดำเนินการแล้ว
	งานบริการหน่วยงานภายนอกด้านสารสนเทศ														ดำเนินการแล้ว
	งานบริการหน่วยงานภายนอกใช้อาคารวิทยบริการ														ดำเนินการแล้ว
	งานบริการการใช้ห้องเรียนของนักศึกษา คณาจารย์														ดำเนินการแล้ว
<b>หมายเหตุ</b>															
บุคลากรเกษียณอายุราชการ 1 อัตราและถูกยกเลิกอัตรา เหตุเกษียณอายุราชการ แนวทางแก้ไข ใช้บุคลากรงานวิจัยดูแลงานห้องสมุดอีกหน้าที่หนึ่ง															

ปฏิทินกิจกรรมงานวิชาการ		2566			2567								หมายเหตุ	
		ตค.	พย	ธค.	มค.	กพ	มีค.	เมย	พค	มิย.	กค.	สค.		กย.
	เปิดภาคเรียน													ดำเนินการแล้ว
	ลงทะเบียนเรียน													ดำเนินการแล้ว
	สอบกลางภาค													ดำเนินการแล้ว
	สอบปลายภาค													ดำเนินการแล้ว
	ปิดภาคเรียน													ดำเนินการแล้ว
	ขอสำเร็จการศึกษา													ดำเนินการแล้ว
	วันสำเร็จการศึกษา													ดำเนินการแล้ว
	ประชุมพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา													ดำเนินการแล้ว
	ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก													ดำเนินการแล้ว
	ซ่อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร													ดำเนินการแล้ว
	KM ด้านการผลิตบัณฑิต													ดำเนินการแล้ว
	KM ด้านการจัดการความรู้การวิจัย													ดำเนินการแล้ว
	KM ด้านการพัฒนาสมรรถนะสถาบัน/กอง													ดำเนินการแล้ว
	งานประกันคุณภาพการศึกษา													ดำเนินการแล้ว
	ความเสี่ยง กอง/สถาบัน													ดำเนินการแล้ว
<b>หมายเหตุ</b>														
	มีข้อร้องเรียนการจัดการการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2567 งานวิชาการได้ดำเนินการแก้ไข และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว													
	มีข้อกังวลเกี่ยวกับการลาออกของบุคลากร ได้บรรจุอัตราจ้างเหมาทดแทนแล้ว													

งานวิจัยและบริการวิชาการ		2566			2567								หมายเหตุ		
		ตค.	พย	ธค.	มค.	กพ	มีค.	เมย	พค	มิย.	กค.	สค.		กย.	
	ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการ														ดำเนินการแล้ว
	รับข้อเสนอโครงการ														ดำเนินการแล้ว
	ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ														ดำเนินการแล้ว
	แจ้งปรับแก้ข้อเสนอโครงการ														ดำเนินการแล้ว
	รับโอนงบประมาณ ครั้งที่ 1														ดำเนินการแล้ว
	รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1														ดำเนินการแล้ว
	รับโอนงบประมาณ ครั้งที่ 2														ดำเนินการแล้ว
	รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2														ดำเนินการแล้ว
	รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 3														ดำเนินการแล้ว
	รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 4														ดำเนินการแล้ว
	ติดตาม ประเมินผลโครงการ														ดำเนินการแล้ว
	ติดตามรายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์														ดำเนินการแล้ว
	ติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสถาบัน														ดำเนินการแล้ว
	รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับสถาบัน														ดำเนินการแล้ว
<b>หมายเหตุ</b>															
	ใช้บุคลากรแผนกวิจัย ช่วยงานแผนกห้องสมุดอีกหน้าที่หนึ่ง														

## ส่วนที่ 2

### สถานการณ์ที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2567

งบประมาณที่ได้รับลดลง

จำนวนนักศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่อง

บุคลากรเกษียณ ไม่มีอัตราทดแทน

จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานและประจำการกองการศึกษา(ข้อมูล ณ 9 กันยายน 2566)

ประเภท	วุฒิการศึกษา (คน)				รวม (คน)
	ต่ำกว่า ปริญญาตรี	ปริญญา ตรี	ปริญญา โท	ปริญญา เอก	
ข้าราชการ	0	0	1	0	1
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา	0	5	5	0	10
พนักงานราชการ	1	1	0	0	2
ลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	0
ลูกจ้างชั่วคราว/จ้างเหมาบริการ/ลูกจ้างโครงการ	1	3	0	0	4
<b>รวมบุคลากรทั้งสิ้น</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>17</b>

### แผนอัตรากำลังทดแทนปีงบประมาณ 2567

ตารางสรุปการกำหนดกรอบความต้องการทดแทนอัตราเกษียณสายสนับสนุน																
ประจำปีงบประมาณ 2567-2570																
กองการศึกษา																
กองการศึกษา	จำนวนบุคลากรที่มีอยู่ ปีงบประมาณ 2566						บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ					อัตรากำลังทดแทนการเกษียณ				
	จร.	งปม.	งปม.	พร.	ลจ.	จ้างเหมา	ปีงบประมาณ					ปีงบประมาณ				
		แผ่นดิน	รายได้				2567	2568	2569	2570	รวม	2567	2568	2569	2570	รวม
ผู้อำนวยการ	1					1				0						0
นักวิชาการ ศึกษา		7				7			1	1				1	1	
นักวิชาการ คอมพิวเตอร์		1		1		2				0					0	
เจ้าหน้าที่บริหาร งานทั่วไป		3				3				0					0	
พนักงานห้องปฏิบัติการ				1		1	1			1	1				1	
ลูกจ้างจ้างเหมา						4				0					0	
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

หมายเหตุ ข้อมูล 30 กันยายน 2567

1. อัตราเกษียณอายุราชการจำต้องรับทราบข้อมูลล่วงหน้า เหตุเพื่อสามารถวางแผนการปฏิบัติงานได้หากอัตราเกษียณอายุราชการถูกยกเลิกการบรรจุทดแทน ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในภาพรวม
2. อัตราพนักงานราชการประจำห้องสมุด ถูกยกเลิกการบรรจุทดแทน
3. อัตราพนักงานมหาวิทยาลัยนักวิชาการศึกษา งานกิจการนักศึกษา จะเกษียณอายุราชการในอีก 3 ปีข้างหน้า
4. อัตราพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ย้ายไปประจำงานกองบริหารทรัพยากร 1 อัตรา

## ภาคผนวก

# ภาพงานประชุมจัดทำแผนกองการศึกษา





ภาพกิจกรรมของบุคลากรกองการศึกษา  
 ในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดและนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน  
 ระหว่าง วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2567



มทร.ล้านนา น่าน และ วิทยาลัยเทคนิคปัว ประชุมหารือการพัฒนาหลักสูตรสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงชั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

**สำนักวิทยบริการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์**  
 กำหนดการบริการ วัตถุประสงค์รายปีลงคิด ประจำปีการศึกษา 2566

กำหนดการบริการวัตถุประสงค์ รายปี ลงคิด

วันที่	เวลา	พื้นที่	สถานที่
วันพุธ ที่ 16 ตุลาคม 2567	08.30 – 16.00 น.	พิษณุโลก	ห้องกาสะลอง อาคารโรงอาหาร
วันพฤหัสบดี ที่ 17 ตุลาคม 2567	08.30 – 16.00 น.	ตาก	ใต้ถุนอาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม 2567	08.30 – 16.00 น.	ลำปาง	อาคารอเนกประสงค์
วันเสาร์ ที่ 19 ตุลาคม 2567	08.30 – 16.30 น.	เชียงใหม่	ศาลาราชมงคล
วันอาทิตย์ ที่ 20 ตุลาคม 2567	08.30 – 16.30 น.	เชียงใหม่	ศาลาราชมงคล
วันอังคาร ที่ 22 ตุลาคม 2567	08.30 – 16.30 น.	เชียงราย	ใต้ถุนอาคารสำนักงานบริหารฯ
วันพฤหัสบดี ที่ 24 ตุลาคม 2567	08.30 – 16.30 น.	น่าน	ห้องประชุมชมพุดา อาคารอำนวยการ

หมายเหตุ บัตรที่ มทร.ล้านนาทุกคนสามารถเลือกเข้าไปวัดตัวได้ทุกพื้นที่ตามสะดวก

**ติดต่อสอบถามได้ที่**  
**UISAT** GRADUATION GOWN  
 ร้านชุดครุย UISAT Amares Shop  
 โทร 081 682 6698

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน  
 รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 1.2 ตั้งแต่  
 1 กันยายน 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

**รับสมัคร**  
**นักศึกษาใหม่**  
**2568**

ระดับปริญญาตรี  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบถามรายละเอียด  
 งานรับสมัคร  
 0 5471 0259 ต่อ 7253  
 www.Facebook.com/ent.nan





โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่ (รุ่น ครั้งที่ 1) : ฝึกที่เป็นจริง  
ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยกองการศึกษานาน มทร.ล้านนา นำ



**ขอความร่วมมือนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา  
ประจำปีการศึกษา 2566**

**กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ  
ของบัณฑิต**

**ดำเนินการดังนี้**

ปีการศึกษา 2566

**ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต**

1. กรอกข้อมูลในระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่เว็บไซต์ <http://ejobs.rmutil.ac.th>

2. พิมพ์ยืนยันการกรอกภาวะการมีงานทำของบัณฑิต นำมาขึ้นในวันฝึกซ้อมย่อยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของแต่ละจังหวัด

**ประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์**

1. สำหรับนักศึกษาที่มีงานทำ ให้พิมพ์หนังสือถึงสถานประกอบการ (จะได้หนังสือเมื่อกรอกภาวะการมีงานทำสมบูรณ์แล้ว)

2. นำหนังสือถึงสถานประกอบการ ให้ผู้บังคับบัญชากรอกแบบประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยสถานประกอบการ

**งานที่ภาคภูมิใจ 2567**

**คู่ขนานเกียรติคุณที่ภาคภูมิใจ**

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้วัฒนธรรมล้านนาสู่สาธารณชน  
และงานสัปดาห์ส่งเสริมงานศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2567

19 SEPTEMBER 2024

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2567 ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน







สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ



มูลนิธิสมเพิ่ม กิตติบัณฑิต มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษา มทร.ล้านนา ผ่านทีมที่ผลการเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 2 ทุน



มทร.ล้านนา ผ่าน มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดเชียงราย โดย กองการศึกษานานและนศ. ส่งมอบให้กับ มทร.ล้านนา เชียงราย

ประเภทโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2568

1. สแกน QR Code

2. ลงทะเบียนสมาชิกใหม่

- 1.กรณีสแกนแล้ว
- 2.กรณีสแกนอยู่
- 3.กรณีสแกนแล้วแต่
- 4.กรณีสแกนอยู่แต่การสมัครไม่ได้
- 5.สมัครใหม่
- 6.สมัครใหม่
- 7.สมัครใหม่

Entrance of MUTL

3. Login เข้าสู่ระบบสมัคร

- 1.เลือกราย 602
- 2.เลือกราย 603
- 3.เลือกราย/หลักสูตร ที่ต้องการสมัคร
- 4.กดสมัครการสมัคร/สมัครสำเร็จ
- 5.เลือกราย 603 เชื่อมการสมัคร
- 6.ชำระเงิน หรือ รอทางออกบัตร QR Code ที่ทางกลุ่มสาระ

4. ตรวจสอบผลการสมัคร





สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา นำ  
 วิทยากรเปิดบ้านวิทยาศาสตร์ห้องอาดี-รายงานผลดำเนินงาน ประจำปี 12 ประจำปีพุทธศักราช 2567



OPEN HOUSE RMUTL NAN 2024  
 เปิดบ้านราชภัฏคลลันนา น่าน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567



มทร.ล้านนา น่าน ประชุมหารือแนวทางการจัดโครงการหรือกิจกรรมอาสา  
 เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย โดย สำนักงานปลัดกระทรวง อว.



ผู้บริหารและบุคลากร มทร.ล้านนา น่าน ลงพื้นที่ชุมชนเมืองจัง  
 มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม



อธิการบดีและผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลงพื้นที่ จ.น่าน มอบถุงยังชีพ  
 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมติดตามการฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำลด









**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา**  
 ได้รับความประณามคุณธรรมและความโปร่งใส  
 ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
 (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปี พ.ศ. 2567  
 ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
 ประเภทสถาบันอุดมศึกษา

**ได้รับคะแนน**  
**91.07**  
**อยู่ในระดับ ผ่านดี**  
 +11.67  
 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

RMUTL  
www.rmutil.ac.th



**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา**

**ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการพิจารณาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567**

นักศึกษาที่มีรายชื่อที่ได้รับทุนการศึกษา ขอให้เข้ารับการขออนุมัติเอกสารขอรับทุนการศึกษา ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 เวลา 15.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา น่าน หากไม่เข้าร่วมถือว่าสละสิทธิ์ในการรับทุนนั้น พิธีรับทุนจริง วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ณ อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา น่าน ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาทุกคน

**เรือยาวเล็ก 30 ฝีพาย**

<b>A</b>	แม่ใจเอกนาหวา ขุนทุหรือ แม่พิศอุทัยทอง สิงห์ลิลิต
<b>B</b>	ขมิ้นร้อยดวงใจ ถิ่นนเรศวร สาวเมืองน่าน กระทิงแดงเพชรนาหวา
<b>C</b>	พรหมขวัญผ่อง อดิษฐ์ สาวสวยพ้อมน้อย สีดาชนันท์ทอง
<b>D</b>	ตลกประจักษ์ อะดัง ๘ อภิชาติฟาร์ม เนินเขื่อนของนาหวา แม่ป้อมฮายมขตล้านน่าน่าน

2C 1B-2D 1C-2A 1I



**ขอเชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมกิจกรรม**

**การแข่งขันกีฬาสาธิตสัมพันธ์น้องพี่ "พุทธรักษาเกมส์" ปีการศึกษา 2567**

**ระหว่างวันที่ 23-27 กรกฎาคม 2567**  
 ณ สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

**พบกับกิจกรรม**  
 วันที่ 23-26 กรกฎาคม 2567 ณ สนามแข่งขัน มทร.ล้านนา น่าน  
 - การแข่งขันกีฬาสาธิต 8 ชนิดกีฬา  
 - ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เปตอง แบดมินตัน เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส และ E-SPORT  
 วันที่ 27 กรกฎาคม 2567 ณ อาคารเอนประสงค์ มทร.ล้านนา น่าน  
 - การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านหลากหลาย  
 - การประกวด RMUTL STAR NAN 2023  
 - การประกวดสอยข้าว  
 - การแสดงดนตรี

**ตารางการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล การแข่งขันกีฬาสาธิตสัมพันธ์น้องพี่ "พุทธรักษาเกมส์" ปีการศึกษา 2567**  
 23 - 26 กรกฎาคม 2567  
 ณ สนามกีฬาฟุตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

วันที่	เวลา	ประเภท	คู่แข่งขัน	สนาม
24 ก.ค. 2567	17.00 น. - 19.00 น.	ชาย	บริหารฯ - วิทยาฯ	ฟิสิกส์
24 ก.ค. 2567	18.00 น. - 19.00 น.	หญิง	บริหารฯ - วิทยาฯ	ฟิสิกส์
25 ก.ค. 2567	17.00 น. - 19.00 น.	ชาย	วิทยาฯ - วิชาฯ	ฟิสิกส์
25 ก.ค. 2567	18.00 น. - 19.00 น.	หญิง	วิทยาฯ - วิชาฯ	ฟิสิกส์
26 ก.ค. 2567	17.00 น. - 19.00 น.	ชาย	วิทยาฯ - บริหารฯ	ฟิสิกส์
26 ก.ค. 2567	18.00 น. - 19.00 น.	หญิง	วิทยาฯ - บริหารฯ	ฟิสิกส์
26 ก.ค. 2567	19.00 น. - 20.00 น.	ชาย	ทีมฟิสิกส์แบบที่ 1 - ทีมฟิสิกส์แบบที่ 2	รังษะสิริ
26 ก.ค. 2567	20.00 น. - 21.00 น.	หญิง	ทีมฟิสิกส์แบบที่ 1 - ทีมฟิสิกส์แบบที่ 2	รังษะสิริ

หมายเหตุ ตารางการแข่งขันมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม



**ขอเชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗**

ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ วัดเชียงช้าง ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

หมายเหตุ - อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครจิตอาสา  
 1.ได้รับเทียนพรรษา ๑๕ คู่  
 2.ได้รับเทียนพรรษา ๑๐ คู่  
 3.ได้รับเทียนพรรษา ๕ คู่





การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมรับมือความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ให้แก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรหน่วยบริหารงานวิจัยเขตพื้นที่" มทร.ล้านนา น่าน



มทร.ล้านนา 6 พื้นที่ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม การจัดการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 39 "พุทธรักษาเกมส์"



มทร.ล้านนา น่าน จัดตรวจสุขภาพประจำปี 2567 ให้แก่อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย



มทร.ล้านนา น่าน และ ศูนย์ย่นเกษตร-พฤษภคเสล (PAD) ประชุมหารือความร่วมมือการพัฒนาทางด้านวิชาการ



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน และ วิทยาลัยเทคนิคปัว ประชุมหารือความร่วมมือการพัฒนาทางด้านวิชาการ



มทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรม เต้น รุ่ง ปิ่น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

**จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์**  
**งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษานาน**  
**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน**

**อาจารย์ และนักศึกษามทร. ล้านนา น่าน ร่วมบริจาคโลหิต**  
**กิจกรรมจิตอาสาทำความดี "ทุกยูนิต รวมหัวใจ ชาว อว. พร้อมใจบริจาคโลหิต ประจำปี 2567"**  
**พร้อมใจบริจาคโลหิต ประจำปี 2567"**

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษานาน ได้นำอาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการกิจกรรมจิตอาสาทำความดี "ทุกยูนิต รวมหัวใจ ชาว อว. พร้อมใจบริจาคโลหิต ประจำปี 2567" ณ อาคารเลือด อาคารสิริเวชรักษ์ ชั้น 3 โรงพยาบาลน่าน โดยมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต 150 คน ซึ่งมีผู้ที่สามารถบริจาคโลหิตได้ 100 คน ไม่พร้อมในการบริจาคโลหิต 50 คน

งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษานาน  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ติดต่อข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่

เพจ FACEBOOK  
 งานกิจการนักศึกษา  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บ้าน

# ถั่วที่สด ขยายเวลา!!!

## เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่  
วันที่ - 23 กรกฎาคม 2567 เวลา 15.00 น.  
ณ อาคารกองการศึกษานาน  
ให้เลือกสมัครทุนการศึกษา เพียง 1 แล่งทุนเท่านั้น




ทำยื่นเอกสารสมัคร  
ขอรับทุนการศึกษา



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บ้าน

ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า  
และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม

# บวระธาตู่แซ่แซ็ง

## ปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันอาทิตย์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บ้าน



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บ้าน

# เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

1. ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยฯ
2. ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา บ้าน (เกษตรบ้าน)
3. ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยฯ มูลนิธิอาจารย์นิคม ฐิตการณ
4. ทุนการศึกษาอื่นๆ

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่  
วันที่ - 12 กรกฎาคม 2567  
ณ อาคารกองการศึกษานาน




ทำยื่นเอกสารสมัคร  
ขอรับทุนการศึกษา

ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า  
และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม

โครงการเดิน วิ่ง ปั่น เติมน้ำมันพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
เนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567 เริ่มกิจกรรม เวลา 05.00 น.  
ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บ้าน

การแต่งกาย

- อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ที่เกี่ยวข้องแต่งกายเสื้อสีเหลืองและสีพระเกียรติ 72 พรรษา หรือเสื้อสีเหลืองทรงสุภาพ และกางเกงขายาวสีสุภาพ
- บุคลากรจิตอาสา แต่งกายชุดจิตอาสาพระราชทาน



อนาคตกำหนดได้  
defining the future

# ระดมทุนการศึกษา

## ประจำปีการศึกษา 2567

เรียนเชิญ คณะอาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และผู้มีอุปการะคุณ  
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา  
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพนักศึกษา มทร.ล้านนา บ้าน

**"ร่วมบริจาคสมทบทุนการศึกษา"  
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 29 ก.ค. 2567**

ทุนที่รับบริจาค

1. ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บ้าน
2. ทุนการศึกษา มูลนิธิอาจารย์นิคม ฐิตการณ
3. ทุนการศึกษา สมาคมนักศึกษา มทร.ล้านนา บ้าน (เกษตรบ้าน)
4. ทุนการศึกษา มูลนิธิคุณนงนุช

ผู้ประสงค์บริจาค สามารถกรอกแบบฟอร์มตาม QR Code  
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ งานกิจการนักศึกษา  
กองการศึกษานาน โทร. 0 5471 0259 ต่อ 7252

**\*\*ทุกการบริจาคสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า**  
ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน ณ โอกาสนี้






มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บ้าน

ขอเชิญชวน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ข้าราชการ พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง

# วิถีไร่วัลคร

## ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗  
เวลา ๐๘.๓๐ น.

ณ อาคารอำนวยการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บ้าน

การแต่งกาย  
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย  
นักศึกษา แต่งกายชุดนักศึกษาหรือเสื้อโปโลของมหาวิทยาลัย







มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน  
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY LANNA NAN

ขอเชิญชวน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 67 เข้าร่วมกิจกรรม  
**กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม  
นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567**

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น.  
ณ อาคารวิทยบริการ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

แต่งกาย : เสื้อสุภาพสีขาว กางเกงขาขาวสุภาพ รองเท้าผ้าใบ



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน  
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY LANNA NAN

ขอเชิญชวน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 67  
เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรม  
**"ราชมงคลล้านนาบ้าน  
บ้านหลังที่สอง"**

ณ อาคารวิทยบริการ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

การแต่งกาย : เสื้อสุภาพสีขาว / สีเทา / สีน้ำเงิน / สีเขียวเข้ม /  
สีกรมท่า กางเกงขาขาวสีน้ำตาลหรือสีสุภาพ  
รองเท้าผ้าใบหรือผ้าใบ

เพื่อเตรียมปลงอุทิศ หมวก รุ่น เลือกกันฝนมาในวันกิจกรรมด้วย

18 มิถุนายน 2567  
เริ่มเวลา 07.30 น. เป็นต้นไป

ประกาศ...การสอบสัมภาษณ์ สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษา  
ต่อ รมบพิเศษ (รอบสุดท้าย) ปีการศึกษา 2567  
✖ ในผู้สมัครเข้าศึกษาต่อทุกคนหลักสูตร รายงานตัวเข้ารับ  
การสัมภาษณ์

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.  
โดยคณะกรรมการจะเริ่มสัมภาษณ์ @ เวลา 09.00 -  
12.00 น. ณ อาคารกองบริหารทรัพยากร น่าน



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ขอเชิญชวน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 67 เข้าร่วมกิจกรรม  
**ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
ปีการศึกษา  
2567**

ณ อาคารวิทยบริการ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

17 มิถุนายน  
เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป  
แต่งกายชุดนักศึกษา



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ขอแสดงความยินดี  
และขอขอบคุณ  
ตัวแทนนักกีฬา และทีมงาน  
มทร.ล้านนา ทุกท่าน  
ในวาระอันเป็นที่มาของมหกรรมกีฬาระดับชาติ  
ครั้งที่ 40 "อ่าวเกษมส์ 2024"  
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
สรุปเหรียญรางวัล มทร.ล้านนา  
ทอง 1 เหรียญ เงิน 3 เหรียญ ทองแดง 5 เหรียญ



มีข่าวดีมาบอกค่ะ  
เพิ่มช่องทางการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป

ช่องทางที่ 1: SCAN QR CODE ชำระผ่าน MOBILE APPLICATION ทุกธนาคาร

ช่องทางที่ 2: ฝากเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

ช่องทางที่ 3: บัตรเดบิต/ บัตรเครดิต ที่ออกโดยธนาคาร การเงิน มทร.ล้านนา ทุกพื้นที่

โดยมีค่าธรรมเนียมเล็กน้อย เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารจากการชำระค่าบำรุงการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บ้าน  
รับสมัครนักศึกษา 67 รอบพิเศษ (รอบสุดท้าย)  
บัดนี้ - 13 มิ.ย. 67  
- สมัครออนไลน์ Scan QR Code  
- หรือสมัครด้วยตัวเอง ณ อาคารกองการศึกษา มทร.ล้านนา บ้าน





การประชุมติดตามงานโครงการต่อยอดขับเคลื่อนกลยุทธ์ เพื่อวางแผนการพัฒนาบุคลากร (PI) ติดตามงาน ครั้งที่ 1 มทร.ล้านนา น่าน



ชมรมฟุตบอล มทร.ล้านนา น่าน คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันฟุตบอลมวลชล "อำเภอกู่เพียงคัพ" จังหวัดน่าน

**ปฏิทินกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567**  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

<b>17 มิถุนายน</b>	ประชุมเปิดเทอมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ณ อาคารวิทยบริการ เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป   ชุดนักศึกษาชุดใหม่จะมอบเป็น	<b>18 มิถุนายน</b>	กิจกรรมรวมกองเชียร์ มทร.ล้านนา น่าน และเปิดโลกกิจกรรมชมรมนักศึกษา ณ อาคารวิทยบริการ เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป   เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม
<b>19 มิถุนายน</b>	กิจกรรมมอบทุนอุดหนุน ร้อยธรรม นักศึกษาใหม่ 2567 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยฯ เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป   เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม	<b>20 มิถุนายน</b>	อบรมการเขียนระบบทะเบียนเรียน และยื่นตอนจบงานเขียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 / 2567 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยฯ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
<b>24 มิถุนายน</b>	เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยฯ เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป	<b>26 มิถุนายน</b>	ประชุมชี้แจงนักศึกษาของทุน ผู้ยื่นเพื่อการศึกษา กยศ. 2567 (สำหรับนักศึกษาใหม่) ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยฯ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป   เชิญชวน
<b>4 กรกฎาคม</b>	พิธีไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยฯ เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป		

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานกิจกรรมได้ที่เพจ SMO'RunNan2024  
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ 084-3822633 ศูนย์วิจัยฯ (ฟรีโทร) 081-1625280 ศูนย์งาน (ฟรีโทร) หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาน่าน

**ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567**  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาน่าน

RMULTNAN



มทร.ล้านนา น่าน ประชุมเตรียมงานการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมทางเกษตร ในงาน "The 1<sup>st</sup> International Agricultural Forum" โดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเปิดงาน วันที่ 27-29 พ.ค. 67



ศูนย์ส่งเสริมฯ

โครงการ ทอตา







มทร.ล้านนา น่าน และ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา จัดประชุมเพื่อชี้แจงกรอบการสนับสนุนงบประมาณงานวิจัยพื้นฐาน FF69 วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น.



5 สถาบันอุดมศึกษา น่าน ประชุมสรุปการจัดงานแข่งขันกีฬา “กีฬาสานสัมพันธ์ สถาบันอุดมศึกษา น่าน



รักษาการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมประชุม ceo และพูดคุยแนวทางการปฏิรูปและพลิกโฉมมหาวิทยาลัยฯ







### ภาพกิจกรรมสานสัมพันธ์ภายในกองการศึกษา

